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Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um starfsánægjukönnun

Á fundi borgarráðs 14. janúar sl. lagði áheyrnarfulltrúi Miðflokksins fram svohljóðandi 
fyrirspurn: 

Óskað er eftir að slökkviliðsstjóri sem er jafnframt yfirmaður almannavarna á 
höfuðborgarsvæðinu komi á fund borgarráðs 21. janúar nk. til að ræða nýja 
starfsánægjukönnun slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna.

Erindið hefur verið í vinnslu hjá skrifstofu borgarstjórnar við skipulagningu funda borgarráðs. 
Á næsta fundi borgarráðs 6. maí nk. er á dagskrá kynning slökkviliðsstjóra 
höfuðborgarsvæðisins á starfsemi slökkviliðsins þar sem hann mun einnig kynna umrædda 
könnun og þá vinnu sem hefur farið fram í kjölfar hennar.

Helga Björk Laxdal
e.u.

     


